

# ข่าวสด

Khao Sod  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,100

Section: First Section/-

วันที่: เสาร์ 6 มีนาคม 2564

ปีที่: 30

ฉบับที่: 11056

Col.Inch: 14.86

Ad Value: 16,346

หน้า: 15(บนซ้าย)

PRValue (x3): 49,038

คลิป: ชาว-ดำ

ภาพข่าว: ตักบาตร



**ตักบาตร** - นายอิทธิพล คุณปลื้ม รมว.วัฒนธรรม เป็นประธานพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ตักบาตร และเวียนเทียน เนื่องในเทศกาลวันมาฆบูชา 2564 โดยมีคณะผู้บริหารกระทรวงวัฒนธรรม เจ้าหน้าที่กรมการศาสนา และพุทธศาสนิกชนเข้าร่วม ที่วัดสระเกศ เจดีย์อมปราสาทศรีสุทโธทัย กรุงเทพฯ

# ปันปันกาดำศิลปินร่วมสมัยครบวงจร

นายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม กล่าวในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย (สศร.) ร่วมกับสถาบันการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (GBDi) สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ว่าความร่วมมือจัดทำขึ้นเพื่อช่วยพัฒนาและบริหารจัดการข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัยให้เป็นระบบครบวงจร และสามารถนำข้อมูลมาสร้างมูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ และนำไปสร้างนวัตกรรมบริการสาธารณะที่ตอบสนองความต้องการของทุกภาคส่วน โดยดำเนินการร่วมกันตั้งแต่ แลกเปลี่ยนข้อมูลการให้คำปรึกษา แนะนำหรือการศึกษาดูงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อออกแบบแพลตฟอร์มข้อมูลและให้คำปรึกษาด้านการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานรองรับการใช้ประโยชน์ข้อมูลขนาดใหญ่และการดูแลระบบข้อมูลที่ได้มาตรฐาน 2.พัฒนาบุคลากรโดยจัดอบรมเกี่ยวกับวิศวกรรม วิทยาการ และการจัดการข้อมูลให้เหมาะสมกับการวิเคราะห์

รศ.ดร.ธีรณี อจลากุล ผอ.สถาบัน GBDi กล่าวว่า สถาบันจะจัดทีมบุคลากรทำงานร่วมกับ สศร.จัดทำกรอบข้อมูลด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย ทั้ง 9 สาขา เพื่อนำมาวิเคราะห์และวางระบบจัดทำแพลตฟอร์มคลังข้อมูล อาทิ การจัดทำข้อมูลการขึ้นทะเบียนศิลปินร่วมสมัยทั่วประเทศ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในด้านต่างๆ เช่น กรณีผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ทำให้ทราบว่าความเดือดร้อนที่แน่ชัด รวมถึงการพัฒนาทักษะดิจิทัลให้แก่กลุ่มศิลปิน การจัดทำทะเบียนจัดกิจกรรมทำให้ทราบกลุ่มที่สนใจงานศิลปะร่วมสมัยเป็นกลุ่มเฉพาะ เป็นประโยชน์ในการประชาสัมพันธ์การจัดงานที่ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย และทำให้รู้ตลาดและความนิยมของประชาชนในกลุ่มต่างๆ เพื่อนำมาวางแผนเชิงยุทธศาสตร์ในการจัดกิจกรรมอย่างตรงจุด และเป็นประโยชน์ต่อการเปิดตัวหอศิลป์แห่งชาติ ในปี 65 ให้เป็นที่รู้จักในกลุ่มผู้แสวงงานศิลป์ด้วย.

## แวดวงสังคมข่าว



งานบุญ ประเมศวร์ งามพิเชษฐ์ ผช.รมต.วัฒนธรรม เป็นประธาน  
ในพิธีจุดมาฆประทีปพระราชทาน วันวิสาขบูชา โดยมี ไมตรี ไครดิลาพันธ์  
ผวจ.ฉะเชิงเทรา, ดร.ศุภชัย ผ่องสวัสดิ์ และ อู๋ตาทา บุญพ่วน ร่วมพิธี ที่  
วัดวีระโชติธรรมาราม อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา.

## แวดวงสังคมชาว



ร่วมมือกัน รติ พันธุ์ทวี นายกสมาคมโฆษาแห่งประเทศไทย และ อ่อนอุษา ลำเลียงพล นายกิตติมศักดิ์ เป็นประธานในพิธีลงนาม MOU การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตรการผลิตสื่อโฆษณาระหว่างสมาคมฯ, กองทุนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ และมหาวิทยาลัยต่างๆ ที่กระทรวงวัฒนธรรม.



รศ.ลิปกร มาแก้ว ประชุมเตรียมการจัดโครงการเทศกาลศิลปะจากราก  
ผู้ร่วม สีสันตุงโย สายโยชุมชน ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้น วันที่ 6 มี.ค. ที่ชุมชนคุณธรรม  
วัดป่าตาล โดยการสนับสนุนของสำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวง  
วัฒนธรรม ร่วมกับเนติสตูดิโอ, คณะศิลปกรรมฯ มทร.ล้านนา และเฮนริตตีไป้จ้อย.



## ถนนคนเดิน "เยาวราช" + หนังสือ (ดูฟรี) หอภาพยนตร์

วันเสาร์แรกต้อนรับฤดูร้อนมาถึงแล้วนะครับ...มาดูกันเลยว่า มีงานอะไรน่าเที่ยว? บ้านเที่ยงย้อนยุคอะไรน่าสนใจ? และหนังสืออะไรน่าอ่านกันบ้าง จาก "เสาร์สารพัน" วันเสาร์ที่ 6 มีนาคม

● ประเดิมด้วย ข่าวนานาชาติแบบนิวนอร์มอล ที่กทม. จัดขึ้นมาหลายวันแล้ว จะหมดเขตในวันนี้และพรุ่งนี้ (6-7 มี.ค.) อีก 2 วันเท่านั้น... กิจกรรม "ถนนคนเดินเยาวราช" เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจไขว่คว้าหาพื้นที่ชบเขา เพราะโควิด-19 ให้อากาศกลับมาบ้าง โดยจะปิดถนนทั้ง 2 ฝั่ง ฝั่งละ 1 ช่องทาง จากแยกเฉลิมบุรี ถึงคลองโง้งอ่างเพื่อให้เดินสะดวกๆ...ใครจะแวะไปร่วมกระตุ้นก็เชิญนะครับ สะดวกที่สุดคือไปรถเมล์สาย 7, 25, 40, 85 และ 523 และรถไฟฟ้ามหานคร MRT ใต้ที่ สถานีวัดมังกร ทะลุออกถนนแปลงนามเดินแฉับเดียวเท่านั้น

● สำหรับงานนี้จะหมดวันนี้ (เสาร์ที่ 6 มี.ค.) และพรุ่งนี้ (อาทิตย์ที่ 7 มี.ค.) เช่นกัน งาน "ไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 58" ที่ไบเทค บางนา ฮอลล์ 102-104 พบกับแพ็คเกจท่องเที่ยวรับฤดูร้อนราคาขวัญใจ ลดแลกแจกแถมเหลือเชื่อจากโรงแรมรีสอร์ท บริษัททัวร์สปาแหล่งท่องเที่ยว และร้านอาหารจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ทั้งจังหวัดหลักจังหวัดรองมาในสไลด์แกน "ยกทัพเที่ยวไทย" จัดโดยที.เค.เอ็กซ์ซิชั่นแมนเนจเม้นต์ฯ เจ้าประจำที่รู้มือกันอยู่แล้ว

● นี่ก็ตั้งใจกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิด...เดอะมอลล์ กรุ๊ป จัดกิจกรรมเปย์สุดปัง! "THE MALL แอปเปิ้ลเปย์ยกคณะครั้ง" รวมพลสุดยอดเมนูเด็ดร้านดังไปจนถึงแฟชั่นไลฟ์สไตล์ที่เข้าร่วมรายการ "คนละครึ่ง" และ "เราชนะ" กับรัฐบาลมาให้บริการกว่า 150 ร้าน...เริ่มมาแล้วหลายวัน และจะมีไปจนถึง 10 มีนาคม ที่แกรนด์ ฮอลล์ ชั้น G เดอะมอลล์ บางแค และ เดอะมอลล์ บางกะปิ...ส่วน เดอะมอลล์ โคราช อดใจรอนิดเดียว จะเริ่ม 9 มี.ค.-19 มี.ค. ที่แกรนด์ ฮอลล์ เช่นกัน

● แฟนๆ "สเกตบอร์ด" โปรดทราบ ตั้งแต่ต้นมีนาคมเรื่อยมา CentralWorld Soul Skaters ลานสเกตใหญ่วิวดวงใจกลางเมืองหน้าศูนย์การค้า เซ็นทรัลเวิลด์ เปิดเต็มทุกพื้นที่ เชิญไปถล่มสเกตบอร์ดกันให้สนุกท่ามกลาง "ลมว่าว" ที่เริ่มโชยมาบ้างแล้ว ทุกวันตั้งแต่ 16.00-20.00 น. และในวันเสาร์ที่ 6, 13, 20, 27 มีนาคมจะมีครูฝึกตั้งมาช่วยแนะวิธีเล่นผาดโผนให้ด้วยระหว่างช่วง 17.00-19.00 น.

● ข่าวดีของคนชอบดูหนังจ้า...หอภาพยนตร์ (องค์การมหาชน) เผยโปรแกรมฉายภาพยนตร์ตั้งในอดีตประจำครั้งแรกของเดือนมีนาคมมาแล้วหลายเรื่อง...เริ่มจาก มาดามยีหุบภาค 2 ของ กำธร ทัพพัลโลยีวันนี้ (6 มี.ค.) เวลา 15.30 น., ทอง ภาพยนตร์ยิ่งใหญ่ของ ฉลอง ถักสิ่วจิตร นำโดย สมบัติ เมทะนี+กรง ศรีวิไล วันอังคาร (9 มี.ค.) เวลา 18.00 น., กัมพูชา ของ ทรง ศรีเชื้อ 9 มี.ค.เช่นกัน เวลา 15.30 น. และ เพื่อนรัก กำกับโดย สักกะ จารุจินดา นำแสดงโดย สมบัติ เมทะนี+ทัศนัวรรณ เสนียังค์ ณ อยุธยา วันอาทิตย์ที่ 14 มี.ค. เวลา 18.00 น. ณ หอภาพยนตร์ ศาลา เลือกลูกหนังได้ตามใจชอบ

● ข่าวหนังสือส่งท้ายเสาร์นี้เริ่มด้วยนวนิยายอ่านสนุก 2 เรื่องที่มีใช้นิยายกำลังภายในจาก สยามอินเตอร์...เรื่องแรก "บุพการวิหค กูแผ่นดิน" เล่ม 2 นิยายจารชนระดับซีรีส์จีน ของ ไท่เพย แปลโดย "54 Shaonian" และ "โลกใบเล็กของเมดเฟิร์น" นวนิยายรักสไตล์จีนระดับซีรีส์ทีวีเช่นกัน เล่ม 2 ตอนจบพอดี เขียนโดย มู่ฝูเชิง แปลโดย ดารินทิพย์...ก็มาถึงหนังสือเด็กเสาร์นี้ รวดเดียวจาก 2 ค่าย...ของ แปลน ฟอรั กิดส์ ส่งหนังสือ-ภาพน่ารักชุดนิทานเพื่อนรัก 2 เล่ม "มาร์สแมนกับยายเช้า" ตอน "ปีศาจอึดซ่า" โดย รศ.เกริก ชูพันธ์ และ "ใครแปร่งฟันสะอาดบ้าง" ของ กริสทีน ไบเกล แปลโดย "น้านกฮูก"...ในขณะที่ นานมีบุ๊กส์ ก็มี "เรื่องของใจ" ความรู้เรื่องใจของสัตว์ต่างๆทั่วโลก ต้นฉบับเดิมญี่ปุ่นแปลไทยโดย ศุภวิทย์ วิรัชานุสรณ์ และ "กอดกันนะกอดกอด" นิทานเด็กต่างประเทศ Let's Hug แปลโดย วิภาดา สุทธิโรจน์

● ส่งท้ายของส่งท้ายด้วย นิตยสาร บ้างนะครับ ไม่ได้เขียนถึงนานแล้ว...เริ่มจาก เนชั่นแนล จีโอกราฟฟิก ฉบับภาษาไทยประจำเดือนกุมภาพันธ์ "ความลับของไวรัส" จากอมรินทร์ พรินต์นิตยสาร อสท. ฉบับกุมภาพันธ์ ชวนเที่ยวถิ่นกาแก่ทั่วไทย, การเงินธนาคาร กุมภาพันธ์ มีสัมภาษณ์ จักรชัย ศิริไค กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์, ศิลปวัฒนธรรมเดือนกุมภาพันธ์เช่นกัน มีเรื่องเก่ามาอ่านหลายเรื่อง และ "แปลก" ฉบับ 5-11 มี.ค. มีเรื่องแปลกๆระดับโลกมาฝากเช่นเคยครับ.



# สมส.เปิดเวทีถกปัญหาวิถีชาติพันธุ์

ดร.นพ. โกมาทร จึงเสถียรทรัพย์ ผอ.ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน) (สมส.) เปิดเผยว่า จากกรณีที่เกิดเหตุการณ์ความไม่เข้าใจ ในวิถีชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วง 2 เดือนที่ผ่านมา โดยเฉพาะปัญหาที่ดินทำกินชาวบ้านกะเหรี่ยงบางกลอย ปัญหาการทำไร่เลื่อนลอย การตัดไม้ทำลายป่า และการรุกล้ำพื้นที่ทำกินของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยง-ชาวเลส่งผลให้คนในสังคมอาจเข้าใจคลาดเคลื่อนถึงการดำรงชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์ ซึ่งในส่วนของ สมส.ได้ดำเนินการพัฒนาและสร้างองค์ความรู้ การพัฒนาศักยภาพเครือข่ายกลุ่มชาติพันธุ์ และการสื่อสารความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง

ดร.นพ. โกมาทรกล่าวว่า พร้อมกันนี้ยังได้เห็นหน้าผลักดันการจัดทำ (ร่าง) พระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมวิถีชีวิตกลุ่มชาติพันธุ์ เพื่อจัดการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมทางเชื้อชาติ ตลอดจนส่งเสริมและให้ความ

คุ้มครองกลุ่มชาติพันธุ์ให้มีสิทธิดำรงชีวิตในสังคมตามวัฒนธรรมประเพณี และวิถีชีวิตดั้งเดิม คาดหวังจะให้ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวประกาศใช้ได้ อย่างน้อยในปี 2565 แต่ก่อนที่ร่างกฎหมายฉบับดังกล่าวจะผ่านได้ ต้องมีการลงพื้นที่รับฟังความคิดเห็นจากกลุ่มชาติพันธุ์และภาคส่วนต่างๆที่เกี่ยวข้อง จึงเปิดรับฟังความคิดเห็น ควบคู่กับการจัดเสวนาสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับร่าง พ.ร.บ. โดยนำร่องจัดกิจกรรมเสวนาเพื่อสร้างความเข้าใจจากผู้กร่างฯ ได้แก่ ศ.ดร.บรรเจิด สิงคะเนติ คณะนิติศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ในฐานะประธานคณะทำงานจัดทำ (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ อ.คมสัน โพธิ์คง นักวิชาการกฎหมาย ประธานคณะทำงานยก (ร่าง) พ.ร.บ.ฯ และ นายอภิรักษ์ ธรรมเสนา นักวิชาการ สมส. ในวันที่ 11 มี.ค. เวลา 13.00-16.00 น. ที่ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร และสามารถรับชมผ่านเพจของศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร-SAC ด้วย.